

หัวข้อข่าว: ซีแฉง Trading Alert List  
หลักทรัพย์: NCL

## รายละเอียดข่าว

ซีแฉง Trading Alert List	
เรื่อง	ซีแฉง Trading Alert List
<p>ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน บริษัทขอซีแฉงดังนี้</p>	
<p>1. บริษัทมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่</p>	
<p>ไม่มี</p>	
<p>2. บริษัททราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่</p>	
<p>บริษัทฯ ไม่ทราบสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย</p>	
<p>3. สารสนเทศอื่นที่บริษัทต้องการซีแฉง (ถ้ามี)</p>	
<p>1. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" เป็นบริษัทโลจิสติกส์ของไทยบริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีบริการครบวงจรรวมถึงการให้บริการระหว่างประเทศที่มีทิศทางการขยายขอบข่ายการทางธุรกิจอย่างชัดเจน ทำให้มีกองทุนต่างชาติ เข้ามาติดต่อขอร่วมลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการพูดคุยกับทางกองทุนต่างชาติจริง แต่ทางบริษัทฯก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปใดๆอันเป็นสาระสำคัญกับกองทุนใดๆ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากทางผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงจะมีส่วนการถือหุ้นเดิมอยู่ รวมถึงการขยายธุรกิจยังอยู่ในกรอบที่ทางบริษัทฯสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องอาศัยกองทุนจากต่างชาติ ชาวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นี้ ไม่ใช่เป็นครั้งแรก และไม่ใช่กองทุนจากประเทศมาเลเซีย แต่เป็นกองทุนจากประเทศญี่ปุ่น แต่ก็ยังไม่พบข้อสรุปใดๆ อันเป็นสาระสำคัญ</p> <p>2. ทางบริษัทฯได้หยุดกิจกรรมที่ทำเรื่อระนองตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุน และกลับมามุ่งทำธุรกิจหลักเดิมตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ที่จะมีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาการกำหนดวาระการประชุมซึ่งยังมีความไม่แน่นอนอยู่ และจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้หากบริษัทฯมีความคืบหน้าใดๆที่เป็นสาระสำคัญ ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและนักลงทุนต่อไป</p>	
<p>บริษัทฯขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ</p>	
<p>ลงลายมือชื่อ _____ (นางสาวเนติรัต สังข์งาม) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ</p>	

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้